

**ĐẢNG BỘ TỈNH LAI CHÂU
HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Đường, ngày 20 tháng 9 năm 2023

*

Số 1039 - CV/HU

*Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả
việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị
nghị quyết của Đảng*

Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở.

Thực hiện Kết luận 224-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh". Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định... của Đảng (*viết tắt là Nghị quyết của Đảng*), đồng thời tích cực rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai của các chi, đảng bộ cơ sở; các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng tiếp tục được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối cơ sở đảm bảo tiết kiệm về thời gian, kinh phí trong triển khai học tập. Một số cấp ủy cơ sở đã quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc, sát với tình hình thực tiễn của địa phương; chất lượng, hiệu quả ngày được nâng cao; tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...tham gia học tập đạt bình quân 92 - 95%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số chi, đảng bộ cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; chưa chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về thời gian, hình thức tổ chức và chưa quan tâm đến chất lượng, hiệu quả học tập nghị quyết (*triển khai qua loa, hình thức*); năng lực, phương pháp trình bày của báo cáo viên còn hạn chế; công tác tổ chức quản lý các lớp học nghị quyết chưa chặt chẽ; tinh thần, thái độ học tập của một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt chưa nghiêm túc nhưng phần lớn chưa được kiểm điểm, phê bình, xử lý. Một số Đảng ủy cơ sở coi nhẹ việc tuyên truyền nghị quyết của Đảng ở thôn/bản, khoán trắng việc tuyên truyền nghị quyết cho đồng chí bí thư chi bộ. Công tác báo cáo kết quả học tập, tuyên truyền không trung thực, chưa phản ánh thực chất việc triển khai ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch số 102-KH/HU của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 224-KL/TU; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng; phân công rõ trách nhiệm cụ thể từng bộ phận và cá nhân các đồng chí cấp ủy trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện ở tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mình. Gắn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng với chức trách nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác gương mẫu trong việc tham gia học tập nghị quyết.

- Đưa nội dung việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy. Sau mỗi đợt học tập nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện biểu dương những tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên thực hiện tốt, phê bình, xử lý những tổ chức đảng, đảng viên chưa nghiêm túc khi học nghị quyết. Kết quả học tập nghị quyết là một tiêu chí để các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị làm căn cứ đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

2.1. Việc xây dựng kế hoạch (văn bản) học tập, quán triệt nghị quyết

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng phải thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Kế hoạch phải đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị và phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Trong kế hoạch phải xác định rõ mục đích, yêu cầu; nội dung, hình thức; báo cáo viên và thành phần tham gia học tập; thời gian, địa điểm, trang trí khánh tiết; tổ chức thực hiện và công tác bảo đảm.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy cấp xã tiếp tục phát huy vai trò chủ động tham mưu, triển khai xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập; theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả học tập các nghị quyết của Đảng đảm bảo khách quan, kịp thời.

2.2. Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết

- Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, trực tiếp quán triệt học tập, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của

Đảng, nhất là đối với những nghị quyết về xây dựng Đảng tại cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mình.

- Đa dạng hóa các hình thức học tập quán triệt, phổ biến nghị quyết của Đảng: tùy theo yêu cầu của từng nghị quyết, để lựa chọn hình thức học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng và với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng:

+ *Đảng ủy cơ sở*: Kết nối học tập tại hội nghị trực tuyến do cấp trên tổ chức; căn cứ tình hình thực tế và số lượng cán bộ, đảng viên để tổ chức các hội nghị tập trung theo các nhóm đối tượng (đảng viên nông thôn; công chức, viên chức, người lao động các chi bộ khối cơ quan); phân công các đồng chí trong Ban chấp hành trực tiếp phổ biến, quán triệt tại các chi bộ nông thôn, hạn chế việc giao cho chi bộ tự quán triệt.

+ *Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy*: bố trí, sắp xếp cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập đầy đủ tại các hội nghị huyện tổ chức; phổ biến, quán triệt trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan (khuyến khích các chi bộ phối hợp tổ chức hội nghị tập trung); qua việc sao gửi, yêu cầu tự nghiên cứu tài liệu...

Đối với những nghị quyết chuyên đề, sau khi tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên bằng các hình thức trên, các Đảng ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị cần tổ chức hội nghị nghiên cứu chuyên sâu dành cho cán bộ, đảng viên thuộc ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Hội nghị học tập, quán triệt phải được tổ chức nghiêm túc, phải dành thời gian thích hợp cho thảo luận, giải đáp thắc mắc hoặc trao đổi thống nhất chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Coi trọng kết hợp giữa nghe giới thiệu, truyền đạt của báo cáo viên tại hội nghị với tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nghiêm công tác quản lý, theo dõi việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Các Đảng ủy mở sổ sách ghi chép đầy đủ các đợt học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tập trung tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền miệng, tận dụng mạnh mẽ ưu thế của Internet và mạng xã hội (Zalo, Facebook, Fanpage chính thống của các địa phương, đơn vị) để tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Nội dung tuyên truyền phải đúng định hướng, được chọn lọc, phân tích, lý giải sâu sắc trên các lĩnh vực, các vấn đề dư luận quan tâm mà nghị quyết đề cập đến; nêu những vấn đề cốt lõi để tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trên

không gian mạng để thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực về việc tương tác, chia sẻ trong cộng đồng xã hội.

Trong quá trình tuyên truyền, cần chú ý nắm bắt, lắng nghe tâm tư, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung nghị quyết, chính sách, để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao hiệu quả định hướng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức của toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nghị quyết.

- Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin tuyên truyền huyện trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng:

+ Đảng ủy cấp xã: đổi mới phương thức, cách thức chỉ đạo trong công tác tuyên truyền nghị quyết tới đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Quan tâm cử báo cáo viên có khả năng truyền đạt tốt, am hiểu địa bàn xuống tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho nhân dân các thôn/bản; giao cho các đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân một cách thường xuyên, với nhiều hình thức phù hợp, gắn với điều kiện thực tế của cơ sở. Quan tâm khắc phục, sửa chữa, tổ chức vận hành thường xuyên hệ thống loa truyền thanh thôn/bản.

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội ở cơ sở đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền miệng quan tâm phối hợp xây dựng kế hoạch, trực tiếp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến nghị quyết tới đoàn viên, hội viên ở cơ sở.

+ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện, đơn vị chủ quản trang thông tin điện tử huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng lĩnh vực, bảo đảm tính hệ thống, thiết thực, thường xuyên và hiệu quả. Chú trọng việc lựa chọn và biên tập các nội dung trọng tâm của nghị quyết, chỉ thị để tuyên truyền cho phù hợp; nhất là biên soạn tuyên truyền bằng tiếng Mông. Tập trung tuyên truyền, nêu gương những địa phương, đơn vị, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong quá trình học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy,
- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Cao Trang Trọng